

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN SƠN DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX  
V/v triển khai thực hiện  
Kết luận số 76-KL/TW

Sơn Dương, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 259-CV/HU ngày 25/01/2021 của Thường trực Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW.

**Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:**

**1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Kết luận số 418-KL/TU ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

**2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**

- Tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động xã hội đối với những chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai về phát triển văn hóa trên địa bàn huyện để tiếp tục đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn

Dương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật. Khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Tăng cường công tác quản lý báo chí; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại, nhất là trên môi trường Internet.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW trên địa bàn huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 25/11 hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ theo lộ trình: Năm 2023, tổng kết Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 18/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Năm 2024, 2025 tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW.

**3. Phòng Giáo dục và Đào tạo** chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác giáo dục, thẩm mỹ; nâng cao ý thức cho học sinh về tinh thần, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển văn hóa, nghệ thuật của dân tộc. Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ; xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”, rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

**4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao** tăng cường tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa và con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

**5. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện** rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là với đội ngũ những người làm công tác văn hóa. Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của

cá nhân, sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện và xây dựng phát triển văn hóa con người Sơn Dương.

**6.** Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi, hưởng thụ văn hóa; quan tâm đến đời sống văn hóa của các đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

**7.** Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải; Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án, dự án khác, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng một cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn Hội doanh nghiệp huyện quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư cho các danh mục về văn hóa, con người Sơn Dương nói riêng, Tuyên Quang nói chung. Tăng cường chỉ đạo quản lý, phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn; rà soát, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng công trình văn hóa, kiến trúc, chú trọng thể hiện bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trong các công trình xây dựng, kiến trúc mới. Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển đội ngũ khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Rà soát những nội dung không còn phù hợp trong thực thi các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

**8.** Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đánh giá hiệu quả và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn, ứng xử đúng đắn với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

**9.** Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, đồng thời, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và phong cách thái độ của cán bộ nhân

viên y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

**10.** Phòng Tư pháp huyện tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các văn bản liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn Dương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện **trước ngày 20/11 hàng năm** (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp)/.

***Nơi nhận:***

- Như trên (Thực hiện);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Chánh, PCVPTH UBND huyện;
- Chuyên viên THVX;
- Lưu: VT. VHTT <sup>b</sup>

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Nhị Bình**